

TỔNG HỢP
NỘI DUNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GỬI TỚI HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ
KẾT HỢP ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
(Ngoài 15 câu hỏi đã được trả lời trực tiếp tại Hội nghị)

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
I	Chế độ, chính sách			
01	Các Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2021, xin các đồng chí cho biết khi nào UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện các thông tư kê trên để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên?	Công đoàn ngành Giáo dục	Sở Nội vụ	Khi triển khai các thông tư các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập còn một số vướng mắc theo ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5555/BNV-CCVC ngày 05/11/2021, trong đó đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉnh sửa 04 thông tư để phù hợp với các quy định hiện hành và cân nhắc có văn bản đề nghị các địa phương chưa thực hiện việc chuyển xếp theo chức danh nghề nghiệp mới đối với các trường hợp có vướng mắc đến khi có hướng dẫn mới. Ngày 14/04/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (hiệu lực thi hành ngày 30/5/2023). Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện để đảm bảo các quyền lợi cho đội ngũ giáo viên, hiện tại Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-SNV ngày 10/07/2023 về việc triển khai bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập và các cơ quan, đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện, thời điểm bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01/10/2023.
02	Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định việc hợp đồng lao động các công việc chuyên môn, nghiệp vụ; số lượng hợp đồng được ký kết	Công đoàn ngành Giáo dục	Sở Nội vụ	Ngày 30/12/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/02/2023 và thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; Nghị quyết số 102/NQ-CP

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
	do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức quy định. Đây là chủ trương quan trọng giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cho các cơ sở giáo dục, tôi xin phép được hỏi khi nào tỉnh sẽ triển khai thực hiện nội dung này?			ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Đồng thời ngày 03/5/2023 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao cho Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số 912/SNV-CCVC ngày 19/9/2023 để thống nhất việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo đúng quy định.
03	Hiện nay, số giáo viên tuyển dụng hằng năm không bù đủ số chuyển công tác và nghỉ hưu, dẫn đến khó khăn về đội ngũ cho các địa phương vùng cao. Cụ thể: Sau 03 đợt tuyển dụng Mùa Càng Chải chỉ tuyển được 71 người, tỉnh đã cho chuyển vùng 49 giáo viên và có 42 viên chức bỏ việc. Hiện tại, tỷ lệ giáo viên toàn huyện chỉ đạt 78,7%, thấp hơn trung bình toàn tỉnh 7,5%, thấp hơn thành phố Yên Bái 11,2%. Xin các đồng chí cho biết tỉnh sẽ có chủ trương gì để giải quyết khó khăn này?	Công đoàn ngành Giáo dục	Sở Nội vụ	Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện Trạm Tấu, Mùa Càng Chải và các xã đặc biệt khó khăn, từ năm 2021 đến nay tỉnh đã liên tục tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển giáo viên để đáp ứng nhu cầu còn thiếu của các trường, tuy nhiên do nguồn tuyển giáo viên hiện nay không có nhiều, thí sinh đăng ký dự tuyển không đăng ký về các trường vùng cao mà tập chung chủ yếu về thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện vùng thấp do vậy rất khó khăn cho công tác tuyển dụng giáo viên cho các huyện vùng cao. Đầu năm 2023 UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái năm 2023, với tổng chỉ tiêu tuyển là 1.070 chỉ tiêu (Giáo viên: 916 chỉ tiêu; Nhân viên trường học: 154 chỉ tiêu), trong đó huyện Mùa Càng Chải có chỉ tiêu tuyển mới là 213 giáo viên và 22 nhân viên nhà nường. Sở Nội vụ đã thông báo việc tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi Thông báo tuyển đến Sở Nội vụ của các tỉnh lân cận đề nghị phối hợp thông báo để có nguồn tuyển nhiều hơn, hiện đã tuyển bổ sung được cho huyện Mùa Càng Chải 21 giáo viên và 06 nhân viên trường học. Sau đợt tuyển đầu năm 2023, UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Nội vụ tuyển đợt 2 vào quý III năm 2023 để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
04	Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, hiện nay đối với đội ngũ công chức, viên chức phải đảm đương khối lượng công việc càng ngày càng lớn, chất lượng đòi hỏi nâng cao, chúng tôi phải làm thêm giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Đề nghị tỉnh có cơ chế để thanh toán chế độ làm thêm giờ cho chúng tôi.	Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình	Sở Nội vụ	Việc thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và CBCCVC tỉnh Yên Bái nói riêng đang thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; tại Thông tư này, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, điều kiện hưởng, căn cứ tính và cách tính trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, số giờ làm thêm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Do vậy, tỉnh không có cơ chế, chính sách riêng về nội dung này.
05	Hiện nay, do thiếu biên chế nên giáo viên phải đảm nhiệm dạy thêm nhiều giờ, tuy nhiên việc thanh toán tiền dạy thêm giờ chưa được thực hiện đảm bảo đúng đủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, đề nghị tỉnh quan tâm cấp kinh phí để chi trả chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên đảm bảo theo đúng quy định.	Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ	Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Phối hợp: Sở Tài chính	Hiện nay tỷ lệ giáo viên mầm non, phổ thông toàn tỉnh đạt 84,2% định mức (<i>mầm non đạt 84,9%, tiểu học đạt 85,0%, THCS đạt 81,1%, THPT đạt 84,7%</i>). So với nhu cầu, Yên Bái thiếu 2.079 giáo viên (<i>mầm non thiếu 640, tiểu học thiếu 609, THCS thiếu 632, THPT thiếu 198</i>); do vậy hàng năm số tiền phải chi trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục là rất lớn. Đề giải quyết khó khăn, căn cứ vào thực tiễn của Tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, trong đó có bố trí nguồn kinh phí cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo quỹ tiền lương của số biên chế chưa tuyển (<i>trong tổng mức biên chế được giao</i>); do đó đề nghị các địa phương sử dụng nguồn kinh phí được cấp để chi trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo theo Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND. Trong thời gian tới, tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính rà soát tổng hợp số kinh phí chi trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo còn thiếu để báo cáo Tỉnh. Trên cơ sở đó, Tỉnh cân đối kinh phí từng bước chi trả cho giáo viên theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
06	Hiện nay, nhiều nhân viên kế toán trường học đã học và có bằng tốt nghiệp Đại học, đảm bảo đủ điều kiện để thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Tôi xin phép được hỏi trong thời gian tới, tỉnh có kế hoạch tổ chức chuyển ngạch thăng hạng cho kế toán không?	Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên	Sở Nội vụ	<p>Về vấn đề tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành văn bản số 614/SNV-CCVC ngày 11/7/2023 gửi các sở, ban, ngành, địa phương yêu cầu rà soát, tổng hợp nhu cầu thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức (<i>trong đó nhân viên kế toán trường học</i>) trên cơ sở đó sẽ xây dựng Đề án, kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức và tổ chức thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo theo đúng quy định.</p>
07	Kính thưa các đồng chí, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã quan tâm tham mưu giải quyết chế độ cho 48 công nhân phải chấm dứt hợp đồng lao động của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thuộc Sở NN&PTNT. Việc Trung tâm chấm dứt hợp đồng lao động đối với 48 công nhân là chưa đúng quy định. Trách nhiệm chi trả chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thuộc về Trung tâm, nhưng với điều kiện về tài chính như hiện nay thì Trung tâm không thể chi trả chế độ cho 48 công nhân. Kính đề nghị Tỉnh có cơ chế và chỉ đạo các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết dứt	Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Chủ trì: Sở Nội vụ Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính	Việc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi chấm dứt hợp đồng lao động đối với 48 công nhân do khó khăn về kinh tế khi chưa xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt là chưa đúng quy định. Trách nhiệm chi trả trợ cấp cho người lao động khi thôi việc, mất việc thuộc về Trung tâm, nhưng với điều kiện về tài chính như hiện nay, Trung tâm không thể chi trả khoản tiền này. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi thôi việc, mất việc; đồng thời, để Trung tâm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng mức độ tự chủ qua từng năm, tiến tới tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được nêu tại Kết luận số 12/KL-TTr ngày 05/7/2022 của Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nội vụ, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết hỗ trợ kinh phí để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Giống, cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái”.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
	điểm chế độ cho công nhân theo quy định, để họ không bị thiệt thòi.			Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - TB&XH xây dựng, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp lại Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi. Sau khi Đề án được phê duyệt thì mới có cơ sở xem xét, giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
08	Tôi đã tham dự kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 và được phê duyệt kết quả tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh. Tôi xin được hỏi khi nào UBND tỉnh sẽ thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên THPT hạng 2 cho tôi?	Công đoàn ngành Giáo dục	Sở Nội vụ	Do thời điểm ban hành quyết định thăng hạng vướng mắc giữa Thông tư cũ (Thông tư liên tịch số 20,21,22,23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực thi hành ngày 19/3/2021) và Thông tư mới (Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021). Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5555/BNV-CCVC ngày 05/11/2021, trong đó đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉnh sửa 04 thông tư để phù hợp với các quy định hiện hành. Ngày 14/04/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (hiệu lực thi hành ngày 30/5/2023). Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, hiện tại Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-SNV ngày 10/07/2023 về việc triển khai bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập và sẽ thực hiện ban hành quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp để đảm bảo các quyền lợi cho đội ngũ giáo viên.
09	Tôi là giáo viên Tiếng Anh được cử biệt phái tại huyện Mù Cang Chải, từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/5/2023. Đến tháng 6/2023 chúng tôi vẫn chưa được nhận đầy đủ các	Liên đoàn Lao động thành phố	Sở Nội vụ	Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được Tờ trình số 338/TTr-SNV ngày 03/8/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ đối với các trường hợp giáo viên Tiếng Anh biệt phái đến công tác tại huyện Mù Cang Chải và Trạm Tàu

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
	<p>chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sau khi có ý kiến của LĐLĐ thành phố, chúng tôi đã nhận được đủ phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề nhưng đến bây giờ vẫn chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định. Vậy kính mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết chế độ cho chúng tôi.</p>	Yên Bái		<p>năm học 2022-2023. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ căn cứ quy định hiện hành và đề xuất của Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn có liên quan để xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.</p>
II	Bảo hiểm xã hội			
10	<p>Đề nghị UBND tỉnh xem xét có giải pháp giải quyết chế độ BHXH cho những người lao động bị nhiễm Covid 19 phải nghỉ việc điều trị tại nhà kể từ thời điểm 07/3/2022 trở về trước do tại thời điểm đó, một số xã, phường, trạm y tế không cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (cũng tại thời điểm đó một số xã phường, trạm y tế đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đặc biệt địa bàn tỉnh Lào Cai).</p>	<p>Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào</p>	<p>Bảo hiểm xã hội</p>	<p>Theo khoản 13 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế quy định người lao động đã điều trị COVID - 19 (điều trị tại nhà, điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh) nhưng chưa được cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người lao động đã điều trị COVID-19 căn cứ đề nghị của người đó và hồ sơ bệnh án để cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp giấy đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực không đúng mẫu theo quy định Thông tư số 56/2017/TT-BYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp lại theo quy định tại Thông tư này.</p> <p>Vậy, nếu người lao động đã điều trị COVID-19 nhưng chưa được cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì người lao động đến cơ sở khám, chữa bệnh nơi người lao động điều trị Covid đề nghị cấp Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo đúng quy định.</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
11	Đề nghị tỉnh đề xuất với Quốc hội nghiên cứu sửa đổi quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, quy định hiện nay là cao, không phù hợp với thực tế công việc, nên quy định 55 tuổi.	Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình	Sở Nội vụ	Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp để kiến nghị với các Bộ, ban, ngành Trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
12	Đề nghị cơ quan BHXH và cơ quan Y tế xem xét áp dụng việc khám sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế (hưởng chế độ bảo hiểm) tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập vào các ngày nghỉ trong tuần (thứ 7 hoặc chủ nhật) vì công nhân lao động chúng tôi không bố trí đi khám vào ngày làm việc do ảnh hưởng đến ngày công, tiền lương, dây truyền sản xuất.	Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn	Chủ trì: Sở Y tế; phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh	<p>- Tại khoản 3, Điều 23, Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 của Văn phòng Quốc hội về Luật Bảo hiểm y tế quy định: khám sức khỏe không được hưởng bảo hiểm y tế. Vì vậy, hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người lao động sẽ không được thanh toán và hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho người lao động vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7 hoặc Chủ Nhật), cần chủ động liên hệ với cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh để tổ chức khám sức khỏe tập trung tại cơ sở y tế hoặc tại doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến ngày công, tiền lương, dây truyền sản xuất.</p> <p>- Trường hợp có bất kỳ vấn đề về sức khỏe, khi người lao động có thẻ bảo hiểm y đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh sẽ được thanh toán và hưởng các chế độ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. Nếu không bố trí đi khám được vào ngày làm việc thì hiện nay người lao động có thể lựa chọn khám tại 05 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) sau đây: (1) Bệnh viện Đa khoa tỉnh, (2) Bệnh viện Sản Nhi, (3) Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, (4) Bệnh viện Đa khoa Trường Đức, (5) Bệnh viện Phổi (Lưu ý: riêng Bệnh viện Phổi chỉ tổ chức khám ngày thứ 7).</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
III	Đào tạo, việc làm, nhà ở, đời sống			
13	<p>Hiện nay, huyện Yên Bình có 21 nhân viên y tế trường học có trình độ chuyên môn là điều dưỡng, nữ hộ sinh, chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, nhân viên y tế không thuộc diện được hỗ trợ nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Xin được hỏi các đồng chí, tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối nhân viên y tế trường học chưa đảm bảo trình độ không?</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình</p>	<p>Sở Nội vụ</p>	<p>Theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học thì “nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp Y sĩ trở lên”.</p> <p>Tuy nhiên tại Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trong đó có nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y tế trường học tại các cơ sở giáo dục bao gồm cả đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Đồng thời giao “Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn hoạt động chuyên môn, tiêu chuẩn nhân viên y tế trường học; tổ chức xây dựng, chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm công tác y tế trường học; hướng dẫn về việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học.”</p> <p>Như vậy căn cứ theo các nội dung tại Quyết định số 85/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì quy định về tiêu chuẩn trình độ nhân viên y tế trường học tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-TTLT-BYT-BGDĐT sẽ được Bộ Y tế sửa đổi theo hướng phù hợp với cả đối tượng kiêm nhiệm (không yêu cầu bắt buộc phải có trình độ y sĩ).</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ triển khai công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên y tế trường học ngay sau khi có văn bản chỉ đạo hướng dẫn, chương trình tài liệu bồi dưỡng của Bộ Y tế.</p>
14	<p>Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hậu Covid, đảm bảo việc làm cho người lao động, kính đề nghị tỉnh quan tâm bố trí đủ vốn cho các dự án đang triển khai và giải ngân kịp thời cho</p>	<p>Công ty cổ phần Quang Thịnh, thị xã Nghĩa Lộ</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương; Ngân hàng</p>	<p>Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết cho các dự án bảo đảm quy định Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; đối với kế hoạch vốn hằng năm, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ rất sớm (trước ngày 10/12 năm trước năm kế hoạch), trong đó, việc giao kế hoạch vốn cho</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
	doanh nghiệp; đẩy mạnh các chính sách kích cầu; điều tiết giảm lãi suất tiền vay.		Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái	<p>các dự án, đơn vị bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc bố trí vốn theo quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để chuyển sang chi đầu tư đáp ứng nhu cầu thực hiện, giải ngân của các dự án.</p> <p>Ngay sau khi giao kế hoạch vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp như: (i) Ban hành kịch bản chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn của các dự án theo từng tháng quý, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; (ii) Thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, hỗ trợ, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án trọng điểm; (iii) Rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; (iv) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai cũng như mục đích, ý nghĩa của dự án tới các đối tượng có đất bị thu hồi, thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch để triển khai dự án; (v) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu chưa đáp ứng đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân;... không tiếp tục giao thầu cho các nhà thầu hạn chế về năng lực, chậm tiến độ.</p> <p>Qua đó, kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 đến hết tháng 7 là 2.437 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch; Riêng đối với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân đạt 45,8%, đứng 10/63 tỉnh.</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn bảo đảm yêu cầu.</p> <p>Đề đẩy mạnh các chính sách kích cầu nhằm phục hồi kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nhằm kích cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, như sau:</p> <p><i>Thứ nhất:</i> Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, các quy định không cần thiết, không hợp lý, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.</p> <p><i>Thứ hai:</i> Đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao năng lực kỹ thuật số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.</p> <p><i>Thứ ba:</i> Tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công là giải pháp khơi thông dòng vốn, đồng thời kiến nghị với Chính phủ tiếp tục hạ lãi xuất tín dụng cho vay trong bối cảnh thu nhập người dân sụt giảm.</p> <p><i>Thứ tư:</i> Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong tỉnh, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, tập trung kích cầu một số ngành, lĩnh vực như du lịch, bán lẻ, vận tải, lưu trú, ăn uống.</p> <p><i>Thứ năm:</i> Thường xuyên theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình và dự báo trong nước và thương mại quốc tế cung cấp cho doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả, thực thi các hiệp định thương mại tự do nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định thương mại tự do mới ký kết.</p> <p><i>Thứ sáu:</i> Tiếp tục thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), xúc tiến thương mại, khuyến công nhằm hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường kết nối giao thương, hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm.</p> <p><i>Thứ bảy:</i> Thực hiện đồng bộ giữa các sở, ngành trong đó ngành công thương thực hiện các chương trình khuyến mại trong năm và</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thông, quan tâm xây dựng hạ tầng thương mại văn minh hiện đại, kết hợp thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình khuyến mại được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương.</p> <p>Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thế giới tiếp tục tăng cao, thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5-2%/năm. Ngày 14/8/2023, NHNN Việt Nam đã có công văn số 6385/NHNN-CSTT chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phần đầu giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ DN, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.</p> <p>Căn cứ văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Hội sở chính, các Chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất, cụ thể mặt bằng lãi suất trên địa bàn hiện nay: Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 05 lĩnh vực ưu tiên của các chi nhánh ngân hàng thương mại ở mức 4 %/năm (giảm 1%/năm so với 31/12/2022); Cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh từ 7,0% đến 10,5%/năm (giảm 1%/năm so với 31/12/2022); Cho vay trung và dài hạn ở mức từ 8,99% đến 12,5%/năm (giảm từ 0,5%/năm đến 1%/năm so với 31/12/2022); Cho vay tiêu dùng ở mức từ 9,5% đến 12,5%/năm (giảm từ 0,5%/năm đến 2%/năm so với 31/12/2022).</p> <p>Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra từ đầu năm tăng từ 12-14%, các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh còn nhiều dư địa để cho vay, để tìm kiếm khách hàng có báo cáo tài chính minh bạch, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi...</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>Qua nắm bắt thông tin từ các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh thì Công ty Cổ phần Quang Thịnh, thị xã Nghĩa Lộ: Từ đầu năm đến nay các Chi nhánh NHTM trên địa bàn đã trên 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cho đơn vị. Vì vậy, đề nghị Công ty Cổ phần Quang Thịnh đến các chi nhánh NHTM trên địa bàn để được xem xét, giải quyết.</p>
15	<p>Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 1,03 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Tổng Liên đoàn phân bổ. Do nguồn vốn có hạn nên rất ít công nhân lao động được vay vốn, trong khi đó nhu cầu của người lao động lại rất là cao. Rất mong các đồng chí quan tâm, xem xét phân bổ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do tỉnh quản lý cho LĐLĐ tỉnh, để công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên</p>	<p>Sở Lao động, Thương binh và Xã hội</p>	<p>Theo Điều 21 Văn bản hợp nhất số 1607/VBHN-BLĐTĐTBXH ngày 04/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý Quỹ quốc gia về việc làm. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan trung ương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Quỹ theo quy định.</p> <p>Vì vậy, nội dung này đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị, đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.</p>
16	<p>Mạng xã hội là một thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, bên cạnh những mặt tích cực, còn nhiều yếu tố tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự, để hạn chế những yếu tố tiêu cực của mạng xã hội tỉnh đã có những giải pháp như thế nào?</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn</p>	<p>Sở Thông tin và Truyền thông</p>	<p>Những năm qua, mạng xã hội (MXH) đã có bước phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều tiện ích cho con người. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, MXH đã và đang tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, ảnh hưởng đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự như: Dùng MXH để nói xấu, công kích, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa thông tin sai sự thật, quảng cáo sai sự thật về sản phẩm mục đích lừa đảo, trục lợi; đăng tải thông tin, hình ảnh trái thuần phong mỹ tục; chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Để khắc phục yếu tố tiêu cực của MXH, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai các giải pháp sau:</p> <p>1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn, an ninh thông tin; bộ quy tắc ứng xử trên MXH... để nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ và nhân dân tham gia MXH an</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>toàn, lành mạnh. Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyên đổi số, xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện để thực hiện tốt hơn chức năng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa những thông tin tích cực, lên án, đấu tranh mạnh mẽ với các thông tin xấu độc trên MXH.</p> <p>2. Hướng dẫn và khuyến nghị người dân các kỹ năng cơ bản để sử dụng Internet và MXH an toàn; nhận diện hành vi lừa đảo và cách phòng chống hành vi lừa đảo trên MXH. Đề nghị và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ chế quản lý và giải pháp kỹ thuật chặn lọc, hạn chế thông tin xấu độc, vi phạm quy định của pháp luật trên môi trường MXH.</p> <p>3. Tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; vi phạm Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường MXH; phối hợp với Cục An toàn thông tin thực hiện rà soát, đưa vào quản lý 700 Fanpage trên địa bàn tỉnh và quản lý, theo dõi hoạt động của các KOLs (người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trên môi trường MXH).</p>
17	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các khu, cụm công nghiệp tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao định kỳ cho công nhân (có thể ít nhất 01 lần/năm vào dịp Tháng Công nhân)</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên</p>	<p>Liên đoàn Lao động tỉnh</p>	<p>Để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/6/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.</p> <p>Trong thời gian qua Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa; từng bước triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân; Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công nhân lao động; Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân; Xây dựng doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hóa”. Để tiếp tục triển khai có</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>hiệu quả nội dung trên, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: <ul style="list-style-type: none"> - Hằng năm chủ trì phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; xây dựng các mô hình câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu, sở thích, đặc điểm ở mỗi khu công nghiệp. - Hằng năm xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và biểu dương khen thưởng trình Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan bố trí nguồn vốn, thẩm định, hướng dẫn đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp. - Tham mưu hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao mới cho công nhân lao động. 3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh. 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị liên quan, hằng năm tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; thực hiện công tác khen thưởng cho công nhân lao động tại các cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn. 5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh định kỳ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các khu công nghiệp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh và các đơn vị liên quan hằng năm lựa chọn, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
IV	Chính sách đối với con công nhân lao động			
18	Thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong năm học 2022 - 2023, trên địa bàn tỉnh có 73 cháu là con công nhân lao động thuộc các khu công nghiệp đã được hưởng chính sách, với tổng số tiền hỗ trợ là 109 triệu đồng. Kính đề nghị các đồng chí quan tâm dành kinh phí để mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ cho con công nhân lao động tại các cụm công nghiệp, vì thu nhập của công nhân lao động tại cụm công nghiệp còn rất khó khăn.	Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình	Sở Giáo dục và Đào tạo	<p>Tại Điều 8, Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, quy định đối tượng hưởng chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, do vậy con công nhân lao động tại các cụm công nghiệp không thuộc đối tượng được hưởng chính sách.</p> <p>Trong thời gian qua tỉnh đã thực hiện việc chi trả các chính sách cho CBQL, giáo viên mầm non và trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định, không bỏ sót đối tượng. Bên cạnh đó HĐND tỉnh đã ban hành một số Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non như: Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về việc thông qua một số đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026.</p> <p>Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí chi cho giáo dục còn hạn chế; các chế độ chính sách chưa bao phủ hết các đối tượng. Với ý kiến đề xuất của đại biểu mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ cho con công nhân lao động tại các cụm công nghiệp được hưởng chính sách, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chính sách tại Nghị định 105, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.</p>
19	Hiện nay, con em chúng tôi có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng điện thoại thông minh, máy tính trong học tập như tiếp cận nhiều thông tin xấu, độc; nguy cơ bị bắt nạt, xâm hại, bị lừa đảo; bị dụ dỗ, lôi kéo vào hành vi vi phạm pháp	Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên	Sở Thông tin và Truyền thông	Việc sử dụng mạng xã hội (MXH) hiện nay đã rất phổ biến với mọi lứa tuổi, trong đó có các cháu học sinh. Khi các cháu học sinh sử dụng internet, MXH, bên cạnh những tiện ích phục vụ học tập, giải trí thì đi kèm với đó là các nguy cơ về: mất an toàn thông tin cá nhân, lôi kéo, dụ dỗ vào hành vi vi phạm pháp luật và bị xâm hại, lừa đảo trên môi trường mạng...

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
	<p>luật...Bên cạnh việc quan tâm, sát sao của gia đình, chúng tôi rất mong muốn tỉnh có các giải pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho con em chúng tôi khi sử dụng mạng internet, mạng xã hội!</p>			<p>Để khắc phục những nguy cơ trên, giúp cho các cháu học sinh tham gia internet và MXH an toàn, lành mạnh, hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã và đang có các giải pháp như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức tuyên truyền - truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin mạng cho học sinh. Tổ chức và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn thông tin mạng. Chỉ đạo các trường học tăng cường giáo dục để định hướng cho học sinh sử dụng điện thoại thông minh, internet và MXH đúng mục đích, an toàn, lành mạnh; không lạm dụng quá mức, ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe và tâm lý; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động bảo vệ an toàn thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng; không truy cập, tương tác, lan truyền các thông tin xấu độc trên môi trường mạng; nhận biết được những biểu hiện về hành vi bắt nạt, lừa đảo, vi phạm pháp luật trên môi trường mạng để chủ động phòng tránh. 2. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm mô hình thí điểm truy cập internet an toàn cho các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ để nhân rộng mô hình đến 100% các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Khuyến nghị các bậc phụ huynh đầu tư mua sắm giải pháp kỹ thuật phục vụ truy cập, khai thác, sử dụng internet an toàn, lành mạnh, hiệu quả tại gia đình. 3. Tuyên truyền, định hướng để gia đình và nhà trường phối hợp chặt chẽ trong giáo dục, định hướng cho các cháu học sinh xác định rõ mục đích sử dụng điện thoại thông minh và internet (nên sử dụng theo hướng phục vụ việc học tập nâng cao tri thức là chính, ngoài ra chỉ sử dụng giải trí khi đã hoàn thành việc học tập). Tự giác xây dựng cho mình kế hoạch thời gian sử dụng điện thoại thông minh và internet hằng ngày, không được lạm dụng quá mức ảnh hưởng đến việc học tập và sức khỏe. Các bậc phụ huynh học sinh cần thống nhất và giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh và internet cho con; định hướng cho con sử dụng đúng mục đích, an toàn, lành mạnh và có cách thức quản lý, giám sát phù hợp.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
20	<p>Hiện nay, các gia đình công chức, viên chức, công nhân lao động trẻ có nhiều khó khăn trong việc gửi trẻ từ việc đưa đón cho đến kinh phí, đề nghị tỉnh xem xét tạo cơ chế khuyến khích việc nuôi dưỡng trẻ độ tuổi 7 - 24 tháng tuổi trong hệ thống mầm non công lập.</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo</p>	<p>Trong những năm qua, ngoài những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục mầm non, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục mầm non như Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua một số đề án về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; trong đó có mục tiêu đa dạng loại hình giáo dục (công lập, ngoài công lập) để phân đầu đến năm 2025, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 30%, trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 97%.</p> <p><i>Với đề xuất của người lao động: đề nghị tỉnh xem xét tạo cơ chế khuyến khích việc nuôi dưỡng trẻ độ tuổi 7-24 tháng tuổi trong hệ thống mầm non công lập.</i></p> <p>Tỉnh xin tiếp thu ý kiến của người lao động. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái còn khó khăn, quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của các trường mầm non công lập hiện có mới đáp ứng 100% cho trẻ em 5 tuổi (thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi), 95% nhu cầu của trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi và 25% trẻ nhà trẻ.</p> <p>Do vậy trong các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án phát triển giáo dục mầm non là đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các trường, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập tự thực những nơi có điều kiện, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, để trẻ em trong độ tuổi mầm non được ra trường, lớp, tiếp cận giáo dục, đáp ứng yêu cầu gửi con của các bậc cha mẹ.</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
21	<p>Hiện nay, vào đầu mỗi cấp học chúng tôi phải đóng góp tiền mua bàn ghế, sửa chữa, trang trí lớp học cho con rất tốn kém, tạo thêm gánh nặng, áp lực kinh tế với các gia đình công nhân lao động, kính đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học!</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư</p>	<p>Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các trường học cơ bản đã được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhân dân. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025; Đề án triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 là 2.908,144 tỷ đồng.</p> <p>Do đó, đối với kiến nghị của Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhân dân.</p> <p>Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022 có quy định:</p> <p><i>“c) Hỗ trợ sửa chữa, bảo trì đồ dùng, thiết bị dạy học; mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh; hỗ trợ bảo trì, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất: Mức thu theo thỏa thuận nhưng không quá 200.000 đồng/học sinh/năm học”.</i></p> <p>Tại tiểu mục 2.3 Mục 2 Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái có quy định:</p> <p><i>“2.3. Hỗ trợ sửa chữa, bảo trì đồ dùng, thiết bị dạy học; mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh; hỗ trợ bảo trì, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất: Mức thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh nhưng không quá 200.000 đồng/học sinh/năm học.</i></p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>- Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch sửa chữa bảo trì đồ dùng, thiết bị dạy học; mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh; hỗ trợ bảo trì, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất. Thông nhất với cha mẹ học sinh về nội dung sửa chữa bảo trì đồ dùng, thiết bị dạy học; mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh; hỗ trợ bảo trì, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất.</p> <p>- Các cơ sở giáo dục xác định mức thu, đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu, nội dung chi trên tinh thần dân chủ và tự nguyện; thực hiện thu, chi đúng mục đích, công khai, minh bạch”.</p> <p>Như vậy khoản thu 200.000 đồng/học sinh/năm học không có mục mua bàn ghế, trang trí lớp học; chỉ có mục “hỗ trợ bảo trì, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất”.</p> <p>Trong thời gian tới, Tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu, cân đối kinh phí đầu tư, trang bị bàn ghế cho các cơ sở giáo dục.</p>
V	Chính sách đầu tư, thu hút đầu tư và quản lý doanh nghiệp			
	<p>Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 7 năm 2023, trên địa bàn tỉnh ta có 3.133 doanh nghiệp, 705 hợp tác xã. Để triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành khảo sát, tiếp xúc, tuyên truyền nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp không còn hoạt động; hoặc hoạt động thì số lượng lao động làm việc ít hơn nhiều so với số đăng ký. Xin các đồng chí cho biết, tỉnh ta có giải pháp gì để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý doanh nghiệp</p>	<p>Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái</p>	<p>Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội</p>	<p>Hiện nay, khi đăng ký thành lập, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân, pháp luật quy định: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp cũng quy định: Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sau khi</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
22	<p>và lao động sau đăng ký kinh doanh, từ đó tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16- CT/TU ngày 25/6/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới?</p>			<p>đăng ký thành lập chưa có ý thức chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh và hậu kiểm, chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ của mình dẫn tới gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước.</p> <p>Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, trong thời gian tới, các sở, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm chỉ dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ đúng theo pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, có hình thức xử lý vi phạm rõ ràng để doanh nghiệp nắm được. Thường xuyên trao đổi, phối hợp cung cấp, công khai thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.</p> <p>Để thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp và lao động sau đăng ký kinh doanh cần tiếp tục các giải pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. - Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận khai thác, sử dụng thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thực hiện tốt công tác thông tin về đào tạo nghề và kết nối cung cầu lao động thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vừa tuyển dụng lao động; thường xuyên cập nhật các thông tin mới về tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thông tin cho người lao động biết.</p> <p>- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và người lao động.</p>
23	<p>Kính thưa các đồng chí, sau đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh xuất hiện các phương tiện “xe dù”; “xe ghép” (theo thống kê của các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố Yên Bái có khoảng 250 xe ghép; các huyện thị: Lục Yên, Nghĩa Lộ, Mậu A, Trấn Yên có khoảng trên 100 xe) không thực hiện các quy định pháp luật (trốn nghĩa vụ thuế cho Nhà nước; trốn tránh nghĩa vụ với người lao động), tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Xin đồng chí cho biết tỉnh có giải pháp gì để quản lý vấn đề này nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từ đó đảm bảo quyền lợi cho người lao động ở các đơn vị vận tải có đăng ký kinh doanh theo quy định.</p>	<p>Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái</p>	<p>Sở Giao thông Vận tải</p>	<p>Những năm gần đây, loại hình dịch vụ “xe ghép, xe tiện chuyển” bùng phát đang trở thành lựa chọn của nhiều người, kể cả tại các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh do không phải chịu bất cứ khoản thuế nào. Loại hình này ra đời đã tạo thêm lựa chọn cho hành khách. Tuy nhiên, sự bùng nổ của dịch vụ này đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến các loại hình dịch vụ vận tải hành khách truyền thống nói chung và xe khách theo tuyến cố định nói riêng, chưa kể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm an toàn khác.</p> <p>Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách là hoạt động kinh doanh có điều kiện dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nước, tuy nhiên hiện nay tất cả các xe ghép, xe tiện chuyển đang hoạt động dưới danh nghĩa là xe cá nhân, xe gia đình và chưa chịu sự quản lý bởi các quy định, chế tài của nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách.</p> <p>Thực hiện Văn bản số 2462/BCA-CSGT ngày 24/7/2023 Bộ Công an về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hoá bằng container; Văn bản số 8111/BGTVT-VT ngày 28/7/2023 của Bộ GTVT về tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trong việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiểm tra xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyển”.</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn các xã, phường, thị trấn về việc thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn lựa chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển của những đơn vị vận tải khách đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu.</p> <p>Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi giả mạo Trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng.</p>
VI	Hoạt động công đoàn			
24	Xin các đồng chí cho biết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh ta?	Liên đoàn Lao động huyện Trạm Tầu	Liên đoàn Lao động tỉnh	Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “ <i>Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới</i> ” được ban hành trong bối cảnh quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động... Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.</p> <p>Ngay từ khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt triển khai học tập Nghị quyết đến các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2021 về “<i>Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới</i>”. 2. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 gắn với việc thực hiện Quyết định số 675-QĐ/TU ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền, thu hút, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và ký Quy chế phối hợp công tác số 02/QCPH-UBND-LĐLĐ ngày 07/10/2021. 4. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã xây dựng đã ký chương trình phối hợp về công tác cán bộ và lãnh đạo thực hiện công tác công đoàn trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>5. Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Chương trình hành động số 02/CTHD-LĐLĐ ngày 13/12/2021 về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.</p> <p>6. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thảo luận quyết định và ban hành Nghị quyết Đại hội nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.</p>
25	<p>Thời gian qua, công nhân lao động chúng tôi đã được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán và Tháng Công nhân hằng năm. Để tiếp tục động viên, khích lệ chúng tôi hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, theo hướng xanh - hài hòa - bản sắc và hạnh phúc, chúng tôi rất mong muốn tỉnh quan tâm có giải pháp để số lượng công nhân lao động trực tiếp được khen thưởng hằng năm tăng.</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình</p>	<p>Sở Nội Vụ</p>	<p>Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các giải pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 Khối thi đua của tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung trong công tác bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng tại Công văn số 2784/UBND-NCPC ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm về số lượng, cơ cấu khen thưởng đến đối tượng là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, người lao động, công nhân, nông dân ở cơ sở; Công văn số 222/UBND-TĐKT ngày 25/01/2021 về việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo việc bình xét và đề nghị khen thưởng phải cân đối về cơ cấu, tỷ lệ; đặc biệt phải chú trọng nhiều đến đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động, làm việc trực tiếp.</p> <p>Hàng năm, Sở Nội vụ có Công văn về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nội dung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải ưu tiên khen thưởng đối với người lao động trực tiếp trong quá trình xét duyệt ở cấp cơ sở.</p> <p>Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương khen thưởng đối với cá nhân là người lao động trực tiếp, đề nghị các cấp công đoàn cần</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				quan tâm hơn nữa trong việc phát hiện các cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, đặc biệt là các điển hình tiên tiến có các sáng kiến, giải pháp trong lao động để khen thưởng và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định, góp phần nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
VI	Ý kiến, kiến nghị khác			
26	Đề nghị tỉnh quan tâm hằng năm hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp tư nhân trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.	Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái	Chủ trì: Sở Y tế; phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	<p>Tại Khoản 6, Điều 21, Điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động (Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội), quy định: Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ. Vì vậy, các doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả các chi phí cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, tại Điều 16, Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; - Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
27	Đề nghị tỉnh có kiến nghị sửa đổi quy định về độ tuổi của lái xe trên 30 chỗ ngồi theo Luật Giao thông đường bộ cho phù hợp với Bộ luật Lao động hiện nay.	Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái	Sở Giao thông vận tải	<p>Hiện nay dự thảo Dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành, chuyên gia và người dân, và sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV. Theo đó trong quá trình lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật, đã có nhiều ý kiến, đề xuất bổ sung quy định về độ tuổi của người lái xe ô tô trên 30 chỗ ngồi cho phù hợp với Bộ Luật Lao động hiện nay.</p> <p>Nếu chiếu theo quy định của Bộ luật Lao động (sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), tuổi lao động tối đa của người lái xe trên 30 chỗ đối với nữ sẽ là 60 và nam sẽ là 62, tuy nhiên hiện nay, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, tuổi tối đa của lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam.</p> <p>Trong quá trình tham gia ý kiến, các ý kiến tham gia đề nghị bổ sung quy định về độ tuổi theo hướng tăng độ tuổi của lái xe ô tô khách trên 30 chỗ ngồi đều cho rằng trong bối cảnh độ tuổi lao động Việt Nam đang tăng lên thì việc tăng tuổi tối đa là phù hợp, điều này giúp các doanh nghiệp vận tải tận dụng nguồn lao động có kinh nghiệm. Vấn đề người lái xe ô tô khách lớn tuổi không đảm bảo sức khoẻ để lái xe thì đã có quy định hiện hành bắt buộc các lái xe kinh doanh vận tải đều phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ, vì vậy dù người lái xe khách có ở tuổi 40 hoặc 50 nhưng không đảm bảo sức khoẻ cũng đều bị cấm lái xe kinh doanh vận tải.</p> <p>Tuy nhiên, đây là đề xuất mới, nếu được bổ sung và thông qua, các văn bản dưới luật cần phải quy định hết sức chặt chẽ quy định khám sức khoẻ đối với độ tuổi này, trong quá trình thực hiện cần phải có lộ trình, phải có thí điểm trong một thời gian nhất định, sau đó mới áp dụng trên diện rộng.</p> <p>Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đề xuất ý kiến trên vào nội dung tham gia Dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
28	Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Để đảm bảo việc làm cho người lao động, nhà trường rất mong được vay vốn với lãi suất thấp và thời gian dài, kính đề nghị các đồng chí quan tâm giúp đỡ.	Trường Mầm non Ban Mai huyện Văn Yên	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái	<p>Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thế giới tiếp tục tăng cao, thực hiện chủ chương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, từ đầu năm đến nay Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5-2%/năm.</p> <p>Ngày 14/8/2023, NHNN Việt Nam đã có công văn số 6385/NHNN-CSTT chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phần đầu giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ DN, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.</p> <p>Căn cứ văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Hội sở chính, các Chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất, cụ thể mặt bằng lãi suất trên địa bàn hiện nay: Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 05 lĩnh vực ưu tiên của các chi nhánh ngân hàng thương mại ở mức 4 %/năm (giảm 1%/năm so với 31/12/2022); Cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh từ 7,0% đến 10,5%/năm (giảm 1%/năm so với 31/12/2022); Cho vay trung và dài hạn ở mức từ 8,99% đến 12,5%/năm (giảm từ 0,5%/năm đến 1%/năm so với 31/12/2022); Cho vay tiêu dùng ở mức từ 9,5% đến 12,5%/năm (giảm từ 0,5%/năm đến 2%/năm so với 31/12/2022).</p> <p>Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra từ đầu năm tăng từ 12-14%, các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh còn nhiều dư địa để cho vay, để tìm kiếm khách hàng có báo cáo tài chính minh bạch, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi...</p> <p>Qua nắm bắt thông tin từ các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trường mầm non Ban Mai, huyện Văn Yên chưa đến các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn để làm thủ tục vay vốn. + Công ty Cổ phần Quang Thịnh, thị xã Nghĩa Lộ: Từ đầu năm đến nay các Chi nhánh NHTM trên địa bàn đã trên 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cho đơn vị.

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>Vì vậy, đề nghị Trường mầm non Ban Mai và Công ty Cổ phần Quang Thịnh đến các chi nhánh NHTM trên địa bàn để được xem xét, giải quyết.</p>
29	<p>Để tránh trùng lặp việc vận động ủng hộ các loại quỹ như Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa ... đề nghị tỉnh có giải pháp đề cấp xã, phường không vận động các đơn vị trực thuộc Công ty đóng trên địa bàn (các cung, đội sản xuất trực tiếp).</p>	<p>Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào</p>	<p>Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái</p>	<p>Những năm qua, các nguồn quỹ được hình thành từ sự huy động, đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Các quỹ đều có phạm vi điều chỉnh đặc thù, mang tính vận động ủng hộ, đóng góp tự nguyện; có quy chế tổ chức và hoạt động riêng (<i>riêng đối với Quỹ phòng chống thiên tai là quỹ sử dụng hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai, được Chính phủ quy định cụ thể về đối tượng đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn và mức đóng góp</i>). Việc vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng các Quỹ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, nhằm huy động sự quan tâm, ủng hộ trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội để tập trung nguồn lực cùng với nhà nước, cộng đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và các việc làm mang lại lợi ích cho nhân dân.</p>
30	<p>Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong những năm gần đây các khoản thu tiền điện, tiền bảo vệ không được phép thu, trong khi đó phần chi khác của các cơ sở giáo dục còn hạn hẹp. Xin được hỏi, lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục?</p>	<p>Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo</p>	<p>Về nguyên tắc, các khoản chi tiền điện (phục vụ giáo viên và hoạt động chuyên môn của nhà trường), tiền bảo vệ do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Vì vậy, các cơ sở giáo dục không được thu từ cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, nguồn kinh phí cấp cho các nhà trường còn hạn hẹp. Trong thời gian tới, Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu kinh phí, cân đối, tham mưu Tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ.</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
31	<p>Hiện nay, người bệnh phải tự túc mua một số thuốc, vật tư y tế do không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo việc mua sắm thuốc, vật tư y tế trong các cơ sở y tế công lập để giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động.</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn</p>	<p>Sở Y tế</p>	<p>Bằng việc tham gia bảo hiểm y tế, mọi người dân trong đó công nhân lao động đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của mình; thời gian vừa qua quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại hơn.</p> <p>Hiện nay, danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh. Để đáp ứng tốt hơn nữa theo yêu cầu thực tế chăm sóc sức khỏe của người bệnh, trong thời gian tới ngành Y tế kiến nghị Bộ Y tế xem xét mở rộng “<i>Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế</i>” làm cơ sở để mua sắm phục vụ điều trị người bệnh có thể bảo hiểm y tế khi đau ốm phải đi khám, điều trị.</p> <p>Để đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế cho nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã nỗ lực tổ chức đấu thầu mua sắm cơ bản đảm bảo kịp thời, danh mục thuốc trúng thầu tập trung cấp tỉnh kèm các thuốc trúng thầu tập trung cấp Quốc gia, đàm phán giá, các thuốc đơn vị tự tổ chức đấu thầu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, danh mục thuốc trúng thầu đã bao phủ được hầu hết danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế theo đề xuất của cơ sở y tế. Tuy nhiên, theo quy định về danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế, một số thuốc sẽ có hạn chế chỉ định như Glucosamin, Piracetam... Sở Y tế sẽ tổng hợp</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				<p>và kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế, điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, tiếp tục tăng cường chỉ đạo kịp thời các cơ sở y tế tổ chức mua sắm kịp thời các thuốc trúng thầu không cung ứng được, thuốc trượt thầu; thực hiện điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu khi có đề xuất của cơ sở y tế...nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.</p>
32	<p>Kính đề nghị các đồng chí quan tâm đề xuất thêm danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại đối với công nhân môi trường thu gom rác thải và áp dụng chế độ lương phù hợp đối với tính chất công việc.</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn</p>	<p>Sở Lao động, Thương binh và Xã hội</p>	<p>Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Theo đó, tại mục XX. Vệ sinh môi trường có quy định các nghề, công việc về môi trường theo điều kiện lao động loại VI, V, IV; đối với công nhân môi trường làm công việc thu gom rác thải đã được quy định Điều kiện lao động loại IV, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm với tên nghề “Thu dọn rác bến tàu, xe, quét rác đường phố”, đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc là thường xuyên tiếp xúc với rác bẩn và bụi nồng độ cao.</p> <p>Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn nghiên cứu, tuyên truyền triển khai thực hiện.</p>
33	<p>Đề nghị tỉnh có đề xuất sớm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nhằm bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.</p>	<p>Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn</p>	<p>Sở Nội vụ</p>	<p>Vừa qua, căn cứ khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và dự báo tốc độ phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm sau, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thực hiện từ ngày 01/7/2023). Đồng thời, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương và phụ cấp mới (trong đó có quy định hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức) thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán</p>

TT	Nội dung	Đơn vị hỏi	Cơ quan trả lời	Nội dung trả lời
				bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, đảm bảo theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện khi Trung ương ban hành chính sách tiền lương mới.
34	Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng tại huyện Văn Chấn thuộc vùng IV, 3.250.000 đồng. Trong khi đó giá cả các mặt hàng sinh hoạt, tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu tăng hàng ngày, dẫn đến đời sống của công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm kiến nghị Trung ương tăng mức lương tối thiểu để giảm khó khăn cho người lao động?	Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động trong điều kiện giá cả các mặt hàng tiêu dùng, sinh hoạt trong giai đoạn hiện nay ngày một tăng, Hội đồng tiền lương quốc gia đã họp và thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Sau khi Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất phương án điều chỉnh, sẽ thực hiện lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương trước khi trình Chính phủ ban hành.